

ด่วนที่สุด  
ที่ กค ๐๕๒๑/๑๖๐๙๖



สคค.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ธ12534/65

21 พ.ย. 2565 เวลา 14.38 น.



กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๗๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงานและผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และเป็นข้อมูลในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของประเทศได้ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งอาศัยการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นอำนาจพิเศษกว่ากฎหมายทั่วไปแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมกำกับดูแลมิให้มีการใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควรต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้มีการรายงานการใช้อำนาจทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน และในการเสนอบุคคลเพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นั้น ต้องพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต และไม่มีประวัติมีแนวโน้มทางศีลธรรมและทางทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง